



ที่ กบ ๐๐๒๓.๑/ว ๕๐๕

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด โดยผู้เข้ารับการตรวจสอบคุณภาพประจำปีมีสิทธิเบิกค่าตรวจสอบคุณภาพประจำปีตามรายการที่กระทรวงการคลังกำหนด ปีละ ๑ ครั้ง และไม่ต้องชำระค่าบริการในวันตรวจ สถานพยาบาล สกสค. จะทำการเบิกจ่ายค่าตรวจสอบคุณภาพประจำปีจากต้นสังกัดนั้นๆ ภายหลังจากการแจ้งผลการตรวจให้ทราบแล้ว ยกเว้น กรณีผู้ที่ต้องการตรวจเพิ่มเติมในรายการที่เบิกไม่ได้ จะต้องชำระค่าบริการส่วนที่เพิ่มเติมในวันตรวจ สำหรับลูกจ้างชั่วคราวและครอบครัว กระทรวงการคลังกำหนดไม่ได้รับสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสอบคุณภาพประจำปี จึงต้องชำระค่าบริการในวันตรวจ สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องชำระเงินสดค่าบริการในวันตรวจแล้วนำไปเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ภายหลัง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่าน ที่มีความประสงค์จะตรวจสอบคุณภาพประจำปี โดยรวบรวมรายชื่อ พิมพ์ด้วยอักษรขนาด ๑๖ และบันทึกลงในแผ่นซีดี พร้อมจัดส่งให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบสำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘



งานบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๕๖๑-๑๘๘๙



สำนักงาน สกสค. จังหวัดกระบี่
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ที่ ศธ ๕๒๑๑๐๐๒/๔๗๙

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ๒๕๕๙

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสอบสุขภาพประจำปี จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสถานพยาบาล สกสค. ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่มาตรา ๖๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยความห่วงใยสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มี คณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด โดยผู้เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีตามรายการที่กระทรวงการคลัง กำหนด ปีละ ๑ ครั้ง และไม่ต้องชำระค่าบริการในวันตรวจ สถานพยาบาล สกสค. จะทำการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีจากต้นสังกัด นั้น ๆ ภายหลังจากการแจ้งผลการตรวจให้ทราบแล้ว ยกเว้น กรณีผู้ที่ต้องการ ตรวจเพิ่มเติมในรายการที่เบิกไม่ได้ จะต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เพิ่มเติมในวันตรวจ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว และครอบครัว กระทรวงการคลังกำหนดไม่ได้รับสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี จึงต้องชำระค่าบริการ ในวันตรวจ สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องชำระเงินสดค่าบริการในวันตรวจแล้ว นำใบเสร็จไปเบิกจ่ายจากต้นสังกัดภายหลัง

ในการนี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกระบี่ ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดของท่าน ที่มีความประสงค์จะตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยรวบรวมรายชื่อ พิมพ์ด้วยอักษร ขนาด ๑๖ และบันทึกลงในแผ่นซีดี พร้อมจัดส่งให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำหรับ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาดำเนินการด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมจิตร์ อະริญ)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกระบี่

โทร. ๐๗๕-๖๑๒๖๖๓

โทรสาร ๐๗๕-๖๑๒๖๖๒

